

ที่ ศธ ๐๔๐๗๒/๑๐๕๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔
๑๖๐/๔ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล Digital Pension
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ด้วย กรมบัญชีกลางได้เปิดใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension) โดยให้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบให้บริการสวัสดิการรักษายาบาล และตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตนเองและครอบครัวทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งประเภทของผู้ลงทะเบียนเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ได้สิทธิประโยชน์ของตนเอง และกลุ่มที่เป็นทายาทหรือผู้รับประโยชน์หลังจากที่บุคลากรภาครัฐเสียชีวิต โดยดำเนินการดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ) ศึกษาคู่มือและทำการลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านช่องทางของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ <https://dps.cgd.go.th/efiling-pension/> ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๒. ผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ) เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวแบบออนไลน์ได้

๓. ผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ) หากต้องการ ขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗ อิเล็กทรอนิกส์) ให้ดำเนินผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension) ได้โดยแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและอัปโหลดขึ้นระบบได้โดยไม่ต้องส่งเอกสารและไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๔

๔. นายทะเบียนสวัสดิการรักษายาบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๔ จะตรวจสอบรายการแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุง ข้อมูลฐานบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗ อิเล็กทรอนิกส์) โดยผู้มีสิทธิสามารถติดตามสถานะได้ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension) นี้

อนึ่ง กรมบัญชีกลางขอแจ้งให้ทราบว่าหากผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ) ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ จะถือว่า ข้อมูลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ปรากฏในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension) มีฐานะสมบูรณ์ เป็นข้อมูลที่มีสิทธิได้รับรองความถูกต้องแล้ว ดังนั้น หากกรมบัญชีกลางได้นำข้อมูลไปใช้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการหรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อมาภายหลังปรากฏว่าเป็นข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้มีสิทธิมีหน้าที่ติดตามนำเงินที่ได้เบิกจ่ายไปส่งคืนคลัง และกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดรอบประมวลผลการขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลในวันที่ ๔ และ ๑๙ ของทุกเดือน หากผู้มีสิทธิมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลของผู้มีสิทธิภายหลังการประมวลผลในแต่ละรอบจะส่งผลให้การขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการหรือบุคคลในครอบครัวมีผลในรอบถัดไป

/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จึงขอให้ท่านดำเนินการ
แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน
เว็บไซต์ <https://dps.cgd.go.th/efiling-pension/> หรือสแกน QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำนาจ สุทิน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔



เว็บไซต์ Digital Pension



คู่มือ Mobile app



คู่มือผ่านคอมพิวเตอร์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐๗๕ ๕๒๒ ๔๒๐ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร. ๐๗๕ ๕๒๑ ๐๙๗ ต่อ ๘

“เขต ๔ วิถีใหม่ งานได้ผล คนเป็นสุข”